

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญส่ง ทองเรือง	ประธานสภา	บุญส่ง ทองเรือง	
๒	นายชัยสิงห์ พรหมศิลป์	รองประธานสภา	ชัยสิงห์ พรหมศิลป์	
๓	นางเนียน้อง คำสอน	เลขานุการสภา	เนียน้อง คำสอน	
๔	นายโสภณ มากชม	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	โสภณ มากชม	
๕	นางวระตะวัน จันทร์ทิพย์	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	วระตะวัน จันทร์ทิพย์	
๖	นายอริญ แก้วกันรัตน์	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	อริญ แก้วกันรัตน์	
๗	นายวันชัย นาคเลี้ยง	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	วันชัย นาคเลี้ยง	
๘	นายธเรศ กัณหา	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	ธเรศ กัณหา	
๙	นายภาณุมาศ ทองเผือก	ส.อบต. หมู่ที่ ๙	ภาณุมาศ ทองเผือก	

ผู้ไม่มาประชุม

(ไม่มี)

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชัยยะ กาญจนดิฐ	นายก อบต.	ชัยยะ กาญจนดิฐ	
๒	นายพิเชฐ ทองเผือก	รองนายก อบต.	พิเชฐ ทองเผือก	
๓	นายสายชล ผ่องแก้ว	รองนายก อบต.	สายชล ผ่องแก้ว	
๔	น.ส.พรพรรณ กรวยทองกุล	เลขานุการนายก อบต.	พรพรรณ กรวยทองกุล	
๕	นายยุทธนา เตี้ยวานิช	ปลัด อบต.	ยุทธนา เตี้ยวานิช	
๖	นายบุญธรรม สำลี	รองปลัด อบต.	บุญธรรม สำลี	
๗	นายสุรินทร์ ศรีกาญจนรัตน์	ผอ.กองช่าง	สุรินทร์ ศรีกาญจนรัตน์	
๘	นางสาวสิญญา แก้วมหากาฬ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	สิญญา แก้วมหากาฬ	
๙	นางสาวจิตรุ่ง ปานแดง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	จิตรุ่ง ปานแดง	

	เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
	เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุม นายบุญส่ง ทองเรือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลาวยาสทำหน้าที่เป็นประธานดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
นายวันชัย นาคเล้ง ประธานกรรมการ ตรวจรายงานฯ ประธานสภาฯ	เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครบตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตรวจรายงานการประชุมกันแล้วไม่มีอะไรต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงครับ
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องพิจารณา
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใด สงสัยอะไรอีกหรือไม่....ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง
	เรื่องพิจารณา
	๓.๑ พิจารณาขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
	วาระที่ ๒ แปรญัตติ และ วาระที่ ๓ ลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ ขอเชิญ นายก อบต.
นายชัยยะ กาญจนดิฐ นายก อบต.	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลาวยาส ได้กำหนดระยะเวลาแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ ถึง วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ
นายโสภณ มากชม ประธานกรรมการ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ	ตามที่กระผมได้ร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นด้านๆ ไป ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกและคณะผู้บริหารเสนอข้อแปรญัตติและที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามร่างเดิม
นายชัยยะ กาญจนดิฐ นายก อบต.	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวข้องด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนสงวนคำแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา

- ประธานสภาฯ ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ได้พิจารณาว่าไม่มีสมาชิกและคณะ
 ราชาย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกและคณะ
 ผู้บริหารเสนอขอแปรรูปที่ดินและที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
 ราชาย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามร่างเดิมนั้น สมาชิกท่านใดจะเสนอขอแปรรูปที่ดิน
 ร่างข้อบัญญัติเพิ่มเติมหรือไม่...ถ้าไม่มีขอมติด้วยครับ
- ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณราชาย่อยประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามร่างเดิม
- ประธานสภาฯ ขอนำท่านเข้าสู่วาระต่อไปในการพิจารณาขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณราชาย่อย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
 ราชาย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
 ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๕๒
 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้มี
 การลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร การพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภา
 ท้องถิ่น ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ดังนั้นกระผมจะดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว
 ข้างต้น มีสมาชิกท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณราชาย่อยประจำปี
 งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ ขอมติด้วยครับ
- ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณราชาย่อยประจำปี งบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลาญวาส
- ประธานสภาฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

เนื่อน้อง คำสอน
 (นางเนื่อน้อง คำสอน)
 เลขานุการสภา อบต.พลาญวาส
 ผู้จัดรายงานการประชุม

บุญส่ง ทองเรือง
 (นายบุญส่ง ทองเรือง)
 ประธานสภา อบต.พลาญวาส
 ผู้รับรองรายงานการประชุม